



ที่ ตก ๐๐๒๓.๑/ว ๓๓๖๘

ศาลากลางจังหวัดตาก  
ถนนพหลโยธิน ตก ๖๓๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน ฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และนายกเทศมนตรีเมืองตาก

อ้างถึง หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๒๓.๑/ว ๘๐๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดตาก ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่แจ้งว่าได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามประกาศ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน ๗๖ จังหวัด ๆ ละ ๑ แห่งๆละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมด้านการป้องกันฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของยาเสพติด ในสถานศึกษา เป็นรูปธรรม อย่างยั่งยืน อันจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาปลอดยาเสพติด นั้น

จังหวัดตากได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการด้านการป้องกัน ฝ้าระวัง และการแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ เสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการป้องกัน ฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ของจังหวัดตาก ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ในการนี้ จังหวัดตากจึงแจ้งประชาสัมพันธ์ ผลการคัดเลือกดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธา สายวาณิชย์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐-๕๕๕๑-๑๑๔๑ ต่อ ๑



ประกาศจังหวัดตาก

เรื่อง ผลการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน ฝ้าระวัง  
และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

\*\*\*\*\*

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุน สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน ๗๖ จังหวัด ๆ ละ ๑ แห่งๆละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมด้านการป้องกัน ฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาเป็นรูปธรรม อย่างยั่งยืน อันจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ปลอดภัยจากยาเสพติด มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน ฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑ แห่ง นั้น

บัดนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน ฝ้าระวัง และการแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการป้องกัน ฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ของจังหวัดตาก ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายสุทธา สายวาณิชย์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก